

Số: 05/BC-HĐND

Phổ Nhơn, ngày 30 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của HĐND xã Phổ Nhơn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Năm 2022 trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi song còn gặp không ít khó khăn, đặt biệt là tập trung xây dựng các công trình thuộc dự án nông thôn mới trên địa bàn xã .

TT HĐND, các Ban hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND xã đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định. TT HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND xã với những nội dung sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. Thực hiện chức năng quyết định của HĐND tại kỳ họp

1/ Ban hành Nghị quyết

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. HĐND xã Phổ Nhơn đã tổ chức kỳ họp lần thứ 4, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND năm 2021 và xây dựng chương trình hoạt động năm 2022.

Thường trực HĐND đã chuẩn bị tốt nội dung chương trình kỳ họp và đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Việc thông báo nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp và gửi văn bản tới các đại biểu HĐND đảm bảo đúng quy định. Trong kỳ họp dành thời gian hợp lý để các đại biểu thảo luận, chất vấn dân chủ, thực hiện đúng luật chính quyền địa phương.

Tại kỳ họp đã thông qua 04 Nghị quyết gồm:

Nghị Quyết số 18/NQ- HĐND ngày 28/12/2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022;

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 về nhiệm vụ thu, chi ngân sách và phương án phân bổ chi ngân sách xã năm 2022;

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 về kế hoạch tổ chức họp thường lệ năm 2022 của HĐND xã khóa XIII, Nhiệm kỳ: 2021-2026

Nghị quyết Số 21/NQ- HĐND ngày 28/12/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã Phổ Nhơn Khóa XIII Nhiệm kỳ 2021- 2026

Các Nghị quyết dựa trên cơ sở chỉ đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và Nghị quyết Đảng bộ xã, các văn bản pháp quy của nhà nước và tình hình thực tế của xã, từ đó cụ thể hóa thành những chủ trương, mục đích, biện pháp, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, Quốc phòng - An ninh của địa phương phù hợp cụ thể những vấn đề có liên quan thiết thực đến nguyện vọng chính đáng của cử tri, khai thác thế mạnh tiềm năng của xã; thực hiện cải cách hành chính; xây dựng củng cố bộ máy chính quyền; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân.

2/ Thực hiện chức năng của hội đồng nhân dân

a/ Hoạt động giám sát.

6 tháng đầu năm 2022 TT HĐND phối hợp cùng với các tổ chức cá nhân, các Đại biểu HĐND xã nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục trong công tác phòng chống dịch covid-19 vận động nhân dân tiêm đủ liều vắc xin.

Với chức năng của mình TT HĐND luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, các ngành, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND; giám sát việc tuân thủ pháp luật của nhà nước; tăng cường giám sát việc cải cách hành chính, phòng một cửa, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 4 đến nay, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND. Giám sát của thường trực HĐND, các ban của HĐND thường đa dạng thể hiện như giám sát thông qua ý kiến kiến nghị cử tri, giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân, tham gia đến hiện trường vụ việc, giám sát thông qua báo cáo HĐND đã xem xét thống nhất với báo cáo số 206/BC-UBND ngày 24/12/2021 của UBND Về công tác giải quyết kiến nghị cử tri đã được UBND trả lời tại kỳ họp thứ 4 và kết quả giải quyết đơn thư phản ánh của công dân trong 6 tháng đầu năm.

b/ Về giám sát chuyên đề.

TT HĐND đã tổ chức giám sát 01 chuyên đề giám sát Công tác thực hiện quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo) Chuyên đề này trùng với giám sát của Thường trực UB Mặt trận TQVN thị xã vào ngày 02/6/2022 Ban Kinh tế giám sát kết quả thực hiện chính sách cho người có công trong năm 2020-2021 của UBND xã. Ban pháp chế đang triển khai giám sát chuyên đề Công tác quản lý công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự của UBND xã

với trách nhiệm của mình TT HĐND đã tổ chức hoàn thành chuyên đề giám sát, trong kế hoạch đã xây dựng chương trình, nội dung, phạm vi, đối tượng giám sát; mục đích giám sát làm rõ ràng, có trọng điểm; sau giám sát đã có kết luận gửi văn bản tới ngành và đại biểu theo quy định.

Để chuẩn bị cho xây dựng Nghị quyết giám sát năm 2022 của HĐND mang tính rộng khắp, tính quần chúng. TT HĐND đã ban hành công văn đề nghị cử tri và Mặt trận các hội đoàn thể, đề xuất nội dung giám sát cần tập trung vào vấn đề mà xã hội quan tâm và đáp ứng nhu cầu của cử tri, nhân dân trên toàn

xã. Qua đó TT HĐND đã chủ trì thảo luận chốt lại nội dung cần trình HĐND đưa vào nghị quyết kế hoạch giám sát cho năm 2022.

3/ Tổ chức các kỳ họp

Kỳ họp quyết định những vấn đề trọng tâm theo quy định của luật thông qua đó HĐND thực hiện vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, cơ quan đại diện ý chí nguyện vọng của cử tri, từ đó nâng cao chất lượng các kỳ họp là biện pháp quan trọng nhất góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND

Chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp đảm bảo thiết thực và ban hành Nghị quyết sát với thực tế địa phương; ngoài nội dung theo luật, HĐND tăng cường bàn bạc nghiên cứu và ban hành các nghị quyết chuyên đề về giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện của UBND xã.

Tại kỳ họp xem xét cho ý kiến những vấn đề như: Sự chỉ đạo điều hành của UBND trên các lĩnh vực: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn xã.

Trong kỳ họp luôn dành thời gian thảo luận và chất vấn hợp lý để đại biểu thảo luận và chất vấn, phân công cụ thể cho các ban chuẩn bị các ý kiến phát biểu theo từng vấn đề, từng lĩnh vực, đảm bảo dân chủ mở rộng, tạo điều kiện để các ngành, tổ chức và cá nhân tham gia thảo luận Nghị quyết đề Quyết định của HĐND tại kỳ họp.

5/ Phối hợp với UBND, UBMTTQ và các đoàn thể.

TT HĐND tham dự các cuộc họp và giao ban của UBND xã và hội nghị sơ kết tổng kết của các ngành thuộc UBND; phối hợp UBND tiếp công dân và giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ trong năm của HĐND giữa 2 kỳ họp HĐND.

TT HĐND và các đại biểu HĐND phối hợp chặt chẽ với TT UBMTTQVN và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tham gia quản lý nhà nước và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước; củng cố xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phối hợp UBND, UBMTTQ và tổ đại biểu HĐND thị xã rà soát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri đối với UBND thị xã và các ban ngành thị xã giải quyết, qua đó tiếp tục kiến nghị những ý kiến giải quyết nhưng chưa được cử tri đồng tình hay đồng tình chưa cao; phối hợp tổng hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND Thị xã Đức Phổ giữa năm 2022. Và phối hợp việc tổ chức lấy ý kiến công đồng dân cư đối với việc quy hoạch khu dân cư để tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đến công trình đường Cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã, tại thôn Phước Lợi.

Phối hợp với UBND và UBMTTQVN xã giúp cho hoạt động của HĐND thị xã và HĐND tỉnh hoạt động trên địa bàn

5/ Thực hiện chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên

Thường xuyên báo cáo các hoạt động của HĐND xã lên HĐND thị xã theo quy định, thực hiện chương trình công tác theo hướng dẫn của HĐND và UBND thị xã.

6/ Hoạt động của các ban HĐND và đại biểu HĐND

Các Ban của HĐND xây dựng chương trình công tác năm 2022 họp để đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của Ban; chuẩn bị thẩm tra báo cáo, đề án trong lĩnh vực theo quy định của luật.

Họp cùng với TT HĐND, tham gia chuẩn bị dự kiến chương trình kỳ họp nội dung các báo cáo, Đề án trình HĐND xem xét thông qua tại kỳ họp;

Thẩm tra các báo cáo, Đề án liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – An ninh;

Thẩm tra báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê duyệt quyết toán ngân sách;

Thẩm tra báo cáo, Đề án, chủ trương biên pháp phát triển sự nghiệp văn hóa thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội; phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Giúp HĐND giám sát các hoạt động UBND các cơ quan chuyên môn thuộc UBND; giám sát các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trên địa bàn.

-Các đại biểu cùng với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tham gia giám sát các chuyên đề, tiếp công dân theo kế hoạch.

Sau các kỳ họp các đại biểu HĐND phổ biến Nghị quyết kỳ họp và động viên nhân dân thực hiện Nghị quyết.

II. Đánh giá chung

Trong 6 tháng qua mặt dù có sự tác động không nhỏ của dịch covid-19 vừa đi qua trong năm 2021 một số chỉ tiêu đề ra thực hiện đạt thấp với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên HĐND xã đã phát huy tốt chức năng quyết định và giám sát các lĩnh vực của địa phương đảm bảo khách quan, dân chủ phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp đúng luật, hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

Các đại biểu HĐND hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là trong nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch covid -19 và xây dựng các công trình để xã về đích Nông thôn mới góp phần hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm.

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Căn cứ vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của địa phương và của cấp trên, Thường trực HĐND xã đề ra chương trình hoạt động với nội dung chủ yếu sau:

1/ Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Luật chính quyền địa phương; Luật giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân.

2/ Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết HĐND xã Nghị quyết HĐND thị xã, Nghị Quyết HĐND tỉnh đến cử tri, đồng thời Đại biểu HĐND xã gương mẫu vận động cử tri thực hiện tốt các Nghị quyết đề ra.

3/ Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành các công trình đã khởi công xây dựng trong năm 2021.

4/ Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của HĐND và các Quyết định của UBND thị xã Đức Phổ.

5/ Tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã và việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư phản ánh, khiếu nại với UBND và các ngành. HĐND tổ chức giám sát 02 chuyên đề còn lại của năm 2022 cụ thể là:

- **Chuyên đề 2:** Giám sát công tác quản lý công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự của UBND xã.

- **Chuyên đề 4:** Khảo sát công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Giám sát thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đối với UBND xã và các ngành đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

6/ Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức kỳ họp lần thứ 5, 6 HĐND xã.

***Đề xuất, kiến nghị**

Xã đã được công nhận về đích Nông thôn mới. Tuy nhiên địa phương chủ yếu là sản xuất Nông nghiệp hệ thống kênh mương phục vụ cho sản xuất Nông nghiệp đã và đang xuống cấp, có nhiều tuyến chưa được Pê tông vì thế Kính đề nghị HĐND, UBND thị xã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho địa phương để sửa chữa 1 số đoạn mương bị hư hỏng xuống cấp và Pê tông một số tuyến nhằm đảm bảo nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, chống thất thoát nước nhất là vào vụ Hè thu hàng năm./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thị xã;
- Đảng uỷ xã;
- TT HĐND xã; UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Đức Vương